



# ข่าว

## สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง Tel. 0 2202 3075 Fax. 0 2202 3070 <http://www.ocsb.go.th>

~~~~~

### สรุปข่าวความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลและเอทานอล

วันที่ 15 มกราคม 2553

~~~~~

#### ราคาน้ำตาล

ราคาน้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก สัญญาเดือนมีนาคม 2010 ปิดตัวที่ 27.76 เซนต์ต่อปอนด์ ลดลง 0.28 เซนต์ ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาว ตลาดลอนดอนสัญญาเดือนมีนาคม 2010 อยู่ที่ 731.80 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 4.70 เหรียญสหรัฐ และราคาน้ำตาลทรายขาวเดือนพฤษภาคม 2010 อยู่ที่ 721.50 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 2.70 เหรียญสหรัฐ

#### บังกลาเทศ

บังกลาเทศ กำลังเจรจาที่จะส่งออกน้ำตาลรีไฟน์ให้กับประเทศในยุโรป จีนและสหรัฐอเมริกาเพราะอเมริกา เพราะราคาตลาดโลกกำลังอยู่ในระดับที่ดี โดยอาจจะขายน้ำตาลทรายขาวให้ไปแลนด์ 12,000 ตัน สำหรับราคาน้ำตาลขายปลีกในเมืองหลวงที่กรุงธากา อยู่ที่ 55 ธากา/กก.(ประมาณ 26 บาท)

#### ปากีสถาน

กระทรวงการค้าของปากีสถาน แจ้งขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงสเปคของน้ำตาลทรายขาวที่จะนำเข้าใหม่ จากจำนวน 80 icumsa (max) เป็น 100 icumsa เพราะบราซิล ไทย และสหภาพยุโรป ไม่สามารถยื่นประมูลตามสเปคที่ TCP กำหนดให้นำเข้าได้ เพราะตลาดโลกมีการค้าน้ำตาลทรายขาวที่ 45 icumda หรือ 100 icumsa เท่านั้น

ในเรื่องนี้ กระทรวงอาหารและการเกษตร ซึ่งดูแลและควบคุมน้ำตาลที่จะนำเข้าไม่เห็นด้วย เพราะกันให้น้ำตาลที่ผลิตและบริโภคในประเทศเป็นน้ำตาลชนิด 100 icumsa

นอกจากนี้ ปากีสถานยังมีการกำหนดในเรื่องขนาดของกระสอบที่ใช้บรรจุน้ำตาล ซึ่งจะมีความยาวมากกว่าของประเทศผู้ส่งออก 10 มม. ซึ่งกระทรวงการค้าเห็นว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำตาลที่ต้องการจะนำเข้าแต่อย่างใด และยิ่งกว่านั้น ยังมีการกำหนดให้ทดสอบการป้องกันรังสี UV อีกด้วย ซึ่งถึงแม้จะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็เป็นเรื่องเสียเวลาอย่างมาก ทั้งๆ ที่มีใช้มาตรฐานที่ทางสำนักงานมาตรฐาน PSQCA ของปากีสถาน และก็มีใช้มาตรฐานบังคับแต่อย่างใด ซึ่งผลของข้อกำหนดดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถนำเข้าน้ำตาลตามที่ TCP กำหนดได้ทัน

#### จีน

บริษัท Bright Food ของจีน ได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจการผลิตน้ำตาลและพลังงานเอทานอลในออสเตรเลีย ซึ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจถึง 1.5 พันล้านเหรียญฯ หลังจากที่รัฐบาลของออสเตรเลียได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนมากขึ้นเมื่อปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม CSR ยังไม่ตอบรับเรื่องดังกล่าว และมีความเห็นจากฝ่ายการเมือง ให้ระมัดระวังการลงทุนจากจีนหลังจากที่ บริษัทถ่านหินของจีน เข้าเทคโอเวอร์เหมืองถ่านหินในนิวเซาท์เวลส์และควีนส์แลนด์ และยังเข้ามาถือหุ้นข้างมากในบริษัทเหมืองแร่ของออสเตรเลียอีกด้วย ปัจจุบัน จีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย และเป็นอันดับ 3 แขงหน้าญี่ปุ่นไปแล้ว

## แคนาดา

อุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารในแคนาดา กำลังประสบกับปัญหาวัตถุดิบและน้ำตาลมีราคาแพงขึ้น ขณะนี้ทางสมาคมผู้ประกอบการยังไม่ขึ้นราคาสินค้า เพราะปัจจัยราคาเชื้อเพลิงยังถูก ประกอบค่าเงินเฟ้อในประเทศไม่สูงมาก เว้นเพียงแต่ว่า ราคาน้ำตาลจะแพงขึ้นมากกว่า 28 เซนต์ต่อปอนด์

ปัจจุบัน แคนาดามีการบริโภคน้ำตาลปีละ 1.2 ล้านตัน และราคาน้ำตาลอยู่ที่ 1 เหรียญแคนาดาหรือประมาณ 32 บาท ซึ่งถูกกว่าราคาน้ำตาลของสหรัฐ ซึ่งแพงกว่าประมาณ 30% เพราะนโยบายอุดหนุนเกษตรกร

## ซาอุดีอาระเบีย

ซาอุดีอาระเบีย กำลังประสบปัญหาน้ำตาลขึ้นราคา ทำให้ผู้ประกอบการอาหารได้รับผลกระทบ แต่พยายามหาทางลดต้นทุน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องขึ้นราคาสินค้า ราคาน้ำตาลอยู่ที่ 3 ริยัล หรือประมาณ 26 บาท แต่มีรายงานข่าวว่า โค้กและเป๊ปซี่ ได้ขึ้นราคาไปแล้ว

## เยเมน

รัฐบาลกำลังยับยั้งผู้ค้าและส่งออกน้ำตาลมิให้ขึ้นราคาน้ำตาล เว้นแต่ได้รับอนุญาต และสั่งการให้ผู้ค้าและผู้ส่งออก ต้องรายงานการส่งออก ยอดน้ำตาลและยอดขายน้ำตาลให้ทราบทุกกระยะ เพื่อเปรียบเทียบราคาในประเทศกับราคาในตลาดโลก หลังจากที่ผู้ค้าฝ่าฝืนกฎหมายขายน้ำตาลเกินราคา

## ไทย

สำนักข่าวไทย รายงานว่า หลังจากเปิดเสรีตลาดสินค้าภายใต้กรอบอาเซียน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2010 มีผู้วิเคราะห์ว่า ในระยะเวลาอีก 10 ปีข้างหน้า ปริมาณสินค้าส่งออกของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นอีก โดยเฉพาะสินค้าข้าว น้ำตาล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์นมจะมีปริมาณสูงขึ้นมากกว่า 10%

## รัสเซีย

ในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2009 รัสเซีย ได้นำเข้าน้ำตาลทรายดิบทั้งสิ้นจำนวน 1.218 ล้านตัน ลดลง 46.7% จากช่วงเดียวกันของปี 2008 ราคาน้ำตาลทรายดิบที่นำเข้าอยู่ที่ 481.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็น ได้ที่ [ocsb0602@ocsb.go.th](mailto:ocsb0602@ocsb.go.th)

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย